



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แถลงการณ์

การตอบสนองของโลกต่อการทารุณกรรมทั้งของรัฐและกลุ่มติดอาวุธ ยังเป็นเรื่อง 'น่าละอายและไม่เป็นผล'

- แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยแพร่รายงานประจำปี รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มสิทธิมนุษยชนในปีหน้า
- ระบุว่า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้อง 'ยุติการแสวงหาการคุ้มครองพลเรือนเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของตน'
- คาดการณ์ว่ามีพลเรือนมากขึ้นที่เสี่ยงจะถูกปฏิบัติมิชอบโดยกลุ่มติดอาวุธ มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องต่อเสรีภาพในการแสดงออก และวิกฤตด้านมนุษยธรรมและผู้ลี้ภัยจะเลวร้ายลง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นพื้นฐานในแง่การรับมือระดับโลกต่อความขัดแย้ง
- เรียกร้องให้มีปฏิบัตินานาชาติ รวมทั้งการที่สมาชิกถาวรห้าชาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ งดเว้นจากการใช้สิทธิยับยั้งกรณีที่เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทารุณกรรมขนานใหญ่

ผู้นำโลกต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเผชิญหน้ากับสภาพสงครามความขัดแย้ง และคุ้มครองพลเรือนจากความรุนแรงทั้งที่กระทำโดยรัฐและกลุ่มติดอาวุธ ตามข้อเรียกร้องของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในการเผยแพร่รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปีทั่วโลก

ซาลิล เช็ตตี (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า 2557 เป็นปีหายนะสำหรับประชาชนหลายล้านคนที่ตกอยู่ในวังวนของความรุนแรง การตอบสนองระดับโลกต่อสงครามความขัดแย้งและการปฏิบัติมิชอบทั้งของรัฐและกลุ่มติดอาวุธ ยังเป็นเรื่องน่าละอายและไม่เป็นผล ในขณะที่ประชาชนต้องเผชิญกับการทำร้ายและการปราบปรามที่ป่าเถื่อนมากขึ้น ประชาคมนานาชาติยังต้องมีบทบาทที่จำเป็น”

“องค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อ 70 ปีที่แล้วเพื่อประกันว่า เราจะต้องไม่เห็นความโหดร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ปัจจุบันเรากำลังเห็นความรุนแรงในวงกว้าง และเป็นวิกฤตใหญ่หลวงด้านผู้ลี้ภัยที่เป็นผลมาจากความรุนแรงเหล่านั้น ที่ผ่านมามีความล้มเหลวในการค้นหาทางออกเพื่อรับมือกับความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุดในยุคของเรา”

การคาดการณ์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ปี 2558-2559

รายงานประจำปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลให้ภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน 160 ประเทศในช่วงปี 2557 หากผู้นำโลกไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเผชิญหน้ากับสภาพสงครามความขัดแย้ง และแก้ปัญหาตามที่ระบุไว้ในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปีต่อไปคงมีดমন กล่าวคือ

- ประชากรที่เป็นพลเรือนจำนวนมากขึ้นจะต้องมีชีวิตอยู่ในสภาพกึ่งรัฐ ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธที่โหดร้าย และต้องตกเป็นเหยื่อของการทำร้าย การคุกคาม และการเลือกปฏิบัติ
- มีการคุกคามมากขึ้นต่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิอย่างอื่น รวมทั้งการละเมิดที่เป็นผลมาจากกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ๆ ที่มีลักษณะเผด็จการ และการสอดแนมข้อมูลของประชาชนอย่างไม่ชอบด้วยเหตุผล
- วิกฤตด้านมนุษยธรรมและผู้ลี้ภัยที่เลวร้ายลง เนื่องจากจะมีประชาชนจำนวนมากขึ้นที่ต้องอพยพหลบหนีภัยของสงคราม ในขณะที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะยังคงปิดกั้นพรมแดน และประชาคมนานาชาติล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองได้

สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคืออำนาจที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ รวมทั้งกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Islamic State (IS) กลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ปฏิบัติภารกิจที่มีขอบในอย่างน้อย 35 ประเทศในปี 2557 หรือกว่าหนึ่งในห้าของประเทศต่าง ๆ ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลทำการศึกษา

แอนนา นีสแตต (Anna Neistat) ผู้อำนวยการวิจัยอาวุโส แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเผยว่า ในขณะที่อิทธิพลของกลุ่มต่าง ๆ เช่น Boko Haram, IS และ Al Shabaab แผ่ขยายเลยเส้นแบ่งพรมแดน จะมีพลเรือนมากขึ้นที่ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพการควบคุมของกึ่งรัฐ ต้องตกเป็นเหยื่อของการปฏิบัติมิชอบ การคุกคาม และการเลือกปฏิบัติ

“รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องยุติการแสวงหาการคุ้มครองพลเรือนเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของตน และหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่ทุกข์ทรมานของประชาชนหลายล้านคน ผู้นำโลกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในระหว่างการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ทั่วโลก”

การยับยั้งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ในซีเรีย อิรัก กานา อิสิราเอล และยูเครน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตและสงครามความขัดแย้ง แม้ในสถานการณ์ที่เกิดอาชญากรรมอันทารุณที่กระทำต่อพลเรือน ทั้งโดยรัฐหรือกลุ่มติดอาวุธ โดยมีสาเหตุมาจากผลประโยชน์ที่สำคัญหรือความเห็นแก่ตัวทางการเมือง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้สมาชิกถาวรห้าชาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ งดเว้นจากการใช้สิทธิยับยั้งกรณีที่เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสังหารล้างเผ่าพันธุ์มนุษยและการทารุณกรรมขนานใหญ่

“เงื่อนไขดังกล่าวอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ และเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อคุ้มครองชีวิตพลเรือน การที่สมาชิกถาวรห้าชาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติงดเว้นจากการใช้สิทธิได้ ย่อมทำให้องค์การสหประชาชาติมีพื้นที่มากขึ้นในการปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองพลเรือน กรณีที่มีความเสี่ยงภัยอย่างมากต่อชีวิต และสามารถส่งสัญญาณที่หนักแน่นไปยังผู้ละเมิดสิทธิว่า โลกจะไม่ยอมนิ่งดูเฉยและปล่อยให้มีการกระทำที่โหดร้ายขึ้นอย่างกว้างขวางต่อไป” ซาลิล เช็ตติ กล่าว

การซื้อขายอาวุธ

การส่งมอบอาวุธจำนวนมากซึ่งเป็นมรดกเลือดที่เลวร้ายไปยังประเทศต่าง ๆ และมีการนำอาวุธเหล่านั้นมาปฏิบัติการละเมิดสิทธิอย่างเลวร้าย ทั้งโดยรัฐและกลุ่มติดอาวุธ เป็นเหตุให้พลเรือนหลายหมื่นคนเสียชีวิตในปี 2557

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้รัฐทุกแห่ง รวมทั้งสหรัฐฯ จีน แคนาดา อินเดีย อิสราเอล และรัสเซีย ให้สัตยาบันหรือให้ภาคยานุวัติ และปฏิบัติตามสนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ (Arms Trade Treaty - ATT) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว ภายหลังจากการรณรงค์หลายทศวรรษทั้งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและหน่วยงานต่าง ๆ

“ที่ผ่านมามีการส่งมอบอาวุธจำนวนมากไปยังอิรัก อิสราเอล รัสเซีย ซูดานใต้ และซีเรียในปี 2557 แม้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากว่าจะมีการนำอาวุธเหล่านี้ไปใช้กับพลเรือนที่ตกอยู่ภายใต้สงคราม เมื่อ IS สามารถยึดพื้นที่จำนวนมากของอิรักได้ เป็นเหตุให้สามารถครอบครองอาวุธยุทธโศปกรณ์จำนวนมากที่เหมาะสมกับการใช้งาน การส่งมอบอาวุธอย่างขาดความรับผิดชอบให้กับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องยุติลงทันที” แอนนา นีสแตกกล่าว

อาวุธระเบิด

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้ผู้นำโลก นำมาตรการใหม่มาใช้เพื่อจำกัดการใช้อาวุธระเบิด ไม่ว่าจะเปิดจากอากาศยาน ปืนครก ปืนใหญ่ จรวดและขีปนาวุธ โดยเฉพาะกรณีที่ใช้กับพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น เพราะที่ผ่านมามีการทำให้พลเรือนเสียชีวิตไปนับไม่ถ้วนแล้วในปี 2557

“หากที่ผ่านมามีการเพิ่มมาตรการจำกัดการใช้อาวุธระเบิด ซึ่งไม่สามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ หรืออาจส่งผลกระทบต่อในวงกว้างเมื่อนำมาใช้กับบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น เราขอมสามารถรักษาชีวิตประชาชนหลายพันคนในสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้รวมทั้งกรณีของอิสราเอล กาช่า และยูเครน ประชาคมระหว่างประเทศต้องทำงานมากขึ้นเพื่อคุ้มครองพลเรือน เนื่องจากบ้านเรือนของพวกเขาได้กลายเป็นแนวหน้าของสนามรบของคู่สงครามฝ่ายต่าง ๆ” แอนนา นีสแตกกล่าว

การตอบโต้ด้วยอำนาจเผด็จการ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ประกันว่าการตอบโต้กับภัยด้านความมั่นคง จะไม่เป็นการทำลายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หรือกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น

รายงานประจำปีให้รายละเอียดว่าในปี 2557 มีรัฐบาลที่หนึ่งในโลกที่ตอบโต้กับภัยของความมั่นคง โดยใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงและมุ่งปราบปราม อย่างเช่น

- อัฟกานิสถาน: มีข้อกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง (National Directorate of Security - NDS) ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
- เคนยา: มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นกฎหมายความมั่นคงที่มุ่งปราบปราม และอาจเป็นเหตุให้มีการจำกัดสิทธิอย่างกว้างขวางต่อเสรีภาพในการแสดงออกและการเดินทาง
- ไนจีเรีย: ชุมชนต่างๆ ที่ทนทุกข์ทรมานเป็นเวลาหลายปีจากปฏิบัติการของ Boko Haram มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกละเมิดโดยกองกำลังของรัฐ ซึ่งมักตอบโต้ด้วยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การจับกุมโดยพลการ และการทรมาน
- ปากีสถาน: ทางการได้ยกเลิกข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิต และได้เริ่มการประหารชีวิตนักโทษในข้อหาก่อการร้าย

- รัสเซียและเอเชียกลาง: เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้ายที่เป็นสมาชิกของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง
- ตุรกี: ยังคงมีการใช้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่มีเนื้อหากว้าง เพื่อเอาผิดกับการใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างชอบด้วยกฎหมาย

“จากปากกาถึงแบกแดด ผู้นำรัฐบาลได้พยายามอ้างว่าจำเป็นต้องทำให้โลก “ปลอดภัย” จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน” ซาลิล เช็ตติ กล่าว

“เรากำลังเห็นสัญญาณที่น่ากังวลว่า ผู้นำประเทศต่าง ๆ ยังคงปราบปรามอย่างรุนแรงต่อการประท้วง มีการนำกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่รุนแรงมาใช้ และมีการใช้เทคนิคการสอดแนมมวลชนซึ่งไม่ชอบด้วยเหตุผล โดยอ้างว่าเพื่อต่อต้านภัยด้านความมั่นคง แต่การตอบโต้เช่นนี้ใช้ไม่ได้ผล และยังทำให้เกิดสภาพที่กดขี่ ซึ่งเป็นบ่อเกิดให้กับแนวคิดที่สุดโต่ง”

ผู้ลี้ภัย

จากการที่ประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถรับมือกับสงครามความขัดแย้งนี้ ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านผู้ลี้ภัยที่เลวร้ายมากที่สุดครั้งหนึ่งในโลก ประชาชนหลายล้านคน รวมทั้งประชาชนซีเรียสี่ล้านคน ยังคงต้องหลบหนีจากความรุนแรงและการคุกคาม

“เป็นเรื่องที่น่าชิงชังที่เห็นประเทศร่ำรวยพยายามกีดกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้เข้ามาในประเทศของตน แทนที่จะพยายามช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอด วิกฤตผู้ลี้ภัยระดับโลกมีแต่จะเลวร้ายลง เว้นแต่จะมีการใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา” ซาลิล เช็ตติ กล่าว

“ผู้นำโลกมีอำนาจอยู่ในมือที่จะแก้ไขความทุกข์ยากของคนหลายล้านคน ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนปัจจัยทางการเมืองและการเงิน เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลที่หลบหนีจากภัยอันตราย ส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากมากที่สุดสามารถไปดำรงชีวิตในที่อื่น”

เสียงเรียกให้ปฏิบัติการ

“สภาพการณ์ระดับโลกของสิทธิมนุษยชนดูมืดมน แต่ยังมีทางออก ผู้นำโลกต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาดเพื่อคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นระดับโลก และช่วยให้เราเข้าไปใกล้มากขึ้นกับโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นโลกที่มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ซาลิล เช็ตติ กล่าว

จบ/

เอกสารสาธารณะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงลอนดอน ที่เบอร์โทรศัพท์ +44 20 7413 5566 หรือ +44 (0) 777 847 2126 อีเมล: press@amnesty.org twitter: @amnestypress

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK